

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**

Số 786 /ĐHTN-CTHSSV  
V/v phối hợp tăng cường công tác  
tuyên truyền, đấu tranh đối với “Hội  
thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và  
giáo phái “Ân điển cứu rỗi”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập Tự do Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

Các trường đại học thành viên;  
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;  
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật;  
Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

ĐẾN Số: 646  
Ngày: 14 tháng 5 năm 2021

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 77/UBND-NC về việc tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và “Ân điển cứu rỗi”. Theo nội dung Công văn, thời gian qua ngoài “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn xuất hiện thêm giáo phái mang tên “Ân điển cứu rỗi”. Các giáo phái này có giáo lý tương tự đạo Tin lành nhưng hoạt động có tính xâm hại đạo đức xã hội, thân thể, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của con người; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây đang có dấu hiệu phức tạp trở lại. Cụ thể như sau:

**\* Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ**

Hiện có khoảng 190 người tham gia, tập trung chủ yếu ở thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện: Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình. Đến nay, việc tập trung sinh hoạt đông người, công khai của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã giảm xuống. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động ngầm, có sự thay đổi phương thức hoạt động nhằm né tránh sự phát hiện và xử lý của chính quyền. Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, đã tăng cường truyền giáo trực tuyến trên mạng xã hội và qua một số ứng dụng (zoom, skype) với đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các nhóm bạn thân, mời tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, huấn luyện kỹ năng, hướng nghiệp... .

**\* Ân điển cứu rỗi**

Giáo phái này có tên gọi khác là “Ân điển đời đời” hoặc “Siêu Ân điển” do ông Park Ock Soo (*sinh năm 1944, người Hàn Quốc*) thành lập năm 1971 trên cơ sở tách ra từ giáo phái “Sự Cứu rỗi” của ông Kyun Sin Chan khởi xướng năm 1969. Điểm khác biệt và tính chất “tà giáo” của giáo phái này là cách thực hành giáo lý cứu rỗi. Giáo phái này tuyên truyền mọi tội lỗi của con người đã được Chúa cứu chuộc một lần và mãi mãi nên người tin theo có xu hướng sống tự do, bản năng, không ăn năn tội lỗi, dễ dàng hành động vượt qua giới hạn về luân thường, đạo lý, không sợ bị pháp luật trừng phạt. Một mặt lôi kéo các tín đồ trong các tổ chức Tin lành hợp pháp để “mượn danh pháp nhân” hoạt động, mặt khác thông qua tổ chức NGO có tên “Hội Liên hiệp Thanh niên quốc tế” viết tắt là “IYF” để hướng đến giới trẻ như HSSV, thanh niên người dân tộc thiểu số (tập trung vào số chức sắc, tín đồ, người có uy tín trong các Hội thánh) bằng chương trình “đào tạo kỹ năng”. Điểm nhóm của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tại khu vực Lân Thùng



thuộc xóm Đồng Dong, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai - Thái Nguyên, trong đó có khoảng 39 người đã và đang bị ảnh hưởng bởi “Ân điển cứu rỗi”. (Những người bị ảnh hưởng không từ bỏ Hội thánh cũ, họ phản biện và đề nghị lãnh đạo Hội thánh thay đổi quan niệm về tín điều “cứu rỗi” nên việc xử lý kỷ luật của Hội thánh và khả năng chuyển hóa, vận động họ trở lại đức tin gặp khó khăn).

Thực hiện Công văn số 77/UBND-NC, trước sự phục hồi của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và hoạt động phức tạp của giáo phái “Ân điển cứu rỗi”, để kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn hoạt động của các giáo phái này, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đề nghị các trường đại học thành viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

### **1. Đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”**

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 633-CV/TU ngày 12/9/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc chỉ đạo tuyên truyền, đấu tranh đối với hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng; Công văn số 870-CV/TU ngày 28/5/2018 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc chỉ đạo tuyên truyền, đấu tranh với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Công văn số 87/UBND-NC ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Công văn số 37/UBND-NC ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức mang tên “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Công văn số 2501/UBND-NC ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền, đấu tranh với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Công văn số 3449/UBND-NC ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

- Kiên quyết không để phục hồi, tái lập hoặc hình thành các điểm nhóm mới về tổ chức hoạt động, tuyên truyền “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

- Phối hợp để củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý các đối tượng cầm đầu nhằm đảm bảo tính giáo dục, răn đe.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác đối với cán bộ, viên chức, người lao động, người học (CB, VC, NLĐ, NH). Tập trung ngăn chặn hoạt động truyền giáo trong CB, VC, NLĐ, NH của đơn vị.

### **2. Đối với giáo phái “Ân điển cứu rỗi”**

- Thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn như đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Phối hợp thực hiện các biện pháp tuyên truyền để nâng cao cảnh giác đến CB, VC, NLĐ, NH của đơn vị về các phương thức, thủ đoạn hoạt động và tuyên truyền, lôi kéo người tham gia của giáo phái “Ân điển cứu rỗi”.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và chính quyền trên các địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để giáo phái “Ân điển cứu rỗi” mượn danh của Hội thánh để hoạt động; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với CB, VC, NLĐ, NH thuộc dân tộc thiểu số; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc có liên quan giáo phái “Ân điển cứu rỗi” xảy ra (nếu có).

Đối với Hội thánh Tin lành hợp pháp có điểm nhóm bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để lãnh đạo các Hội thánh đến cơ sở, vận động tín đồ bị ảnh hưởng nhận thức được sai lầm, quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Đối với điểm nhóm bị ảnh hưởng, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo đã đăng kí diễn ra bình thường, mặt khác không để số bị ảnh hưởng chủ trì hoặc đứng lên chia sẻ lời Chúa cho tín đồ.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *MV*

- Ban Giám đốc (để b/c);
- Như trên (để t/h);
- PA03, Công an tỉnh (để ph);
- Công an thành phố (để ph);
- Lưu VT, CTHSSV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**PGS. TS. Trần Viết Khanh**



